
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 

 นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือ 
ปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ปัญหาการคมนาคม เรื่อง Motorway การขอให้ติดตั้งสัญญาณ 
ไฟจราจร การท าถนนเชื่อมระหว่างอ าเภอ การขอให้ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ก่อสร้างเกาะกลางถนน  
ขอขยายถนนช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร การขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนทางหลวงแผ่นดิน รางรถไฟฟ้า 
สายสีน้ าเงิน การขอให้ปรับปรุงสนามกีฬา ค่าตอบแทนพิเศษของพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ค่าตอบแทนของประธาน
ชุมชน ปัญหาน้ าท่วม กรณีการกราดยิงที่จังหวัดอุบลราชธานี  กรณีเหตุการณ์เพลิงไหม้ผับ Mountain B  
ปัญหาที่ดินท ากินและการออกเอกสารสิทธิให้กับประชาชน เรื่องกรมป่าไม้ ปัญหาการประปาและการชลประทาน  
เรื่องน้ าอุปโภคและบริโภค การขอจัดสรรงบประมาณขุดลอกเพ่ือก่อสร้างสะพานข้ามห้วยคลอง การระบายน้ า 
ค่าไฟฟ้าแพง ปัญหาราคาล าไยตกต่ า การขอให้สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวและการแข่งขันกีฬาและขอให้เพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร 

 
 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา ตามล าดับ คือ 
 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

๑. กระทู้ถาม ของ นายขจิตร  ชัยนิคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคเพ่ือไทย 
 ประเด็นค าถาม คือ ประชาชนจะได้รับเงินที่เอาประกันจากบริษัทและจากกองทุนซึ่งรัฐบาล 
ค้ าประกันไว้ได้เมื่อใด และเมื่อไรรัฐบาลจะเริ่มด าเนินการ ให้เสร็จภายในปีนี้ หรือปีไหน 

 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ เรื่องผู้เอาประกันในโครงการประกันภัยโควิด (COVID) เรื่องกองทุนประกัน
วินาศภัย ส านักงาน คปภ. มีการท างานร่วมกับบริษัทประกัน เรื่องเจอจ่ายจบ การเติมสภาพคล่องให้กับบริษัท 
การหาแหล่งเงินกู้หรือการเพ่ิมอัตราเงินสมทบ บางบริษัทมีการจ่ายเงินไปแล้วจ านวนหนึ่ง การสั่งถอนใบอนุญาต  
๔ บริษัท และโอนมายังกองทุนประกันวินาศภัย คาดว่าจะจ่ายเงินให้ครบตามที่มีเงินกองทุน ส่วนหนึ่งมาจาก

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม  

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๔ 
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 



๒ 
 

เงินสมทบรัฐบาล อัตราเฉลี่ยของมูลหนี้ โดยกองทุนจะรับภาระหนี้มาทั้งหมด เรื่องขีดความสามารถของการกู้
และแหล่งเงินกู ้และการจ่ายคืนหนี้ให้กับประชาชนที่อยู่ในโครงการ 

 ๒. กระทู้ถาม ของ นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล 
 ประเด็นค าถาม คือ ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการผูกขาด ทุนผูกขาดและการกระจุกตัวของเศรษฐกิจ 
หรือไม่ รัฐบาลมีนโยบายเรื่องการป้องกันการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันให้เกิดการค้าที่เป็นธรรมบ้างหรือไม ่ 
และไดม้ีค าสั่งถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดูแลไม่ให้เกิดการค้าที่ไม่เป็นธรรมแล้วหรือยัง 

 นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ เรื่องการควบรวมกิจการระหว่างทรู (TRUE) กับดีแทค (DTAC) รัฐบาลมีนโยบาย 
ส่งเสริมเศรษฐกิจที่ให้เกิดการแข่งขันโดยเสรี การออนไลน์ (Online) เปิดให้มีการค้าอย่างเสรี โลจิสติกส์ (Logistics)  
การขนส่งสินค้าให้มีการแข่งขันอย่างเต็มที่ การให้สัมปทานในบางธุรกิจไม่สามารถแข่งขันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือ
ธุรกิจการสื่อสารหรือโทรคมนาคม กสทช. มอบอ านาจจัดการคลื่นความถี่และก ากับดูแลธุรกิจโทรคมนาคม
ให้กับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยรัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซง การออกมาตรการโดย กสทช. เพ่ือก ากับดูแล
อัตราค่าบริการ การลดต้นทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือก าหนดราคาที่เป็นธรรมกับประชาชน และประเด็น
การควบรวมกิจการเป็นสิทธิเสรีภาพในการท าธุรกิจ 

 ๓. กระทู้ถาม ของ รองศาสตราจารย์รงค์  บุญสวยขวัญ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ 
 ประเด็นค าถาม คือ สถานการณ์แรงงานหลังจากได้เปิดประเทศ อัตราการว่างงาน การจ้างงาน  
การกลับเข้ามาสู่แรงงานใหม่ เป็นอย่างไรบ้าง การย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่ประเทศอ่ืนส่งผลต่อภาวการณ์ตกงาน  
ความไม่ม่ันใจของบัณฑิตใหม่ หรือแรงงานใหม่ อย่างไร  

 นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ การเปิดประเทศหลังโควิด (COVID) ตลาดการจ้างงานฟ้ืนตัวและมีการจ้างงาน 
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วจากนโยบายรัฐบาล เช่น โครงการ Factory Sandbox เอสเอ็มอี (SMEs) ช่วยเหลือนายจ้าง  
รักษาการจ้างงาน ใช้ระบบเศรษฐศาสตร์ควบคู่ด้านสาธารณสุข การแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด (COVID) ท าให้
ระบบเศรษฐกิจประเทศไทยฟ้ืนตัวเร็วและการส่งออกของประเทศไทยสูงสุดในรอบ ๓๐ ปี การสร้างความมั่นใจ
และเชื่อใจในการรักษาระบบเศรษฐกิจ รักษาระบบการจ้างงาน หรือรักษาระบบการลงทุนได้สมดุลของรัฐบาล 
และผลลัพธ์ที่เป็นภาพรูปธรรมตามโครงการ Factory Sandbox ดึง Order จากประเทศเพ่ือนบ้าน ใช้วิกฤติให้
เป็นโอกาสและชิงส่วนแบ่งการตลาดท าให้ประเทศไทยแข็งแรงในภาคธุรกิจ 

 กระทู้ถามท่ัวไป 
 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการด าเนินการตามข้อเรียกร้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒  
(ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  



๓ 
 

 นายมานพ  คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม   
ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นค าถาม คือ เจ้าหน้าที่กับฝ่ายชาวบ้านที่ยังเจรจาไม่ตรงกันจะมีรูปแบบอย่างไร และหลังจาก  
๒๔๐ วัน ในการรังวัดที่ดินยังมีปัญหาในพ้ืนที่ที่เป็นปัญหายังไม่ชัดเจนจะท าอย่างไร มีรูปแบบวิธีการในการกระจาย 
อ านาจในการตัดสินใจอย่างไร อ านาจของคณะรัฐมนตรีจะท าได้อย่างไร 

 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยน
ปฏิบัติหน้าที่ 
 ประเด็นค าตอบ คือ แนวนโยบายรัฐบาล คือ ประชาชนมีสิทธิได้ท ากินในพ้ืนที่ป่าภายใต้เงื่อนไข
ของ คทช. ปัญหาในพ้ืนที่ของจังหวัดตากและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด าเนินการให้เจ้าหน้าที่เร่งไปส ารวจ  
การเน้นความเดือดร้อนของประชาชน สิทธิในการอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวตามกรอบกฎหมาย กรณีเรื่อง ๒๔๐ วัน 
เป็นเงื่อนไขของกฎหมาย การออกเป็นกฎหมายบังคับใช้เพ่ือประโยชน์ในการท างานและด ารงชีพของประชาชน 
และการให้หน่วยงานราชการเร่งด าเนินการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ให้ถูกต้อง และการกระจายอ านาจที่จะอนุญาต
ให้แต่ละพ้ืนที่ในส่วนภูมิภาคหรือระดับจังหวัดด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการ การมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือท้องถิ่นอนุมัติให้เร็วขึ้นเพ่ือประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด 

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และความคืบหน้าในการ 
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นค าถาม คือ การบังคับใช้กฎกระทรวงที่ผ่านมา เมื่อมีวัยรุ่นตัดสินใจที่จะยุติการตั้งครรภ์
ด้วยตัวเอง หากโรงพยาบาลปฏิเสธการให้บริการดังกล่าว ท่านได้ด าเนินการลงโทษกับผู้บริหารของสถานพยาบาล 
อย่างไร และมีนโยบายเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ในระยะกลาง และระยะยาวได้อย่างไร 

 นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ สภาพปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในภาพรวมก่อนที่จะประกาศใช้ พ.ร.บ. 
ฉบับนี้ ปัญหานักเรียนที่ถูกกีดกันหรือกดดันให้ลาออกจากการเรียน การมีนโยบายต่าง ๆ ได้แก่ โครงการพาน้อง 
กลับมาเรียน MOE Safety Center ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ 
เด็กนักเรียน ระบบคัดกรองความเสี่ยง School Health Hero การยุติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นไปด้วย 
ความปลอดภัยและด้วยความสมัครใจ เรื่อง Safe Sex และ Sex Education หรือเพศวิถีศึกษา การมีศูนย์
เทคโนโลยีเรื่องครอบครัว มี Platform ต่าง ๆ Family Line สนับสนุนเรื่องถุงยางอนามัยฟรีกับเยาวชน 
  



๔ 
 

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการในการรับมือสังคมสูงอายุ 
 นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 
  ประเด็นค าถาม คือ ระยะเวลาของมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลมีระยะสั้น ระยะยาวเป็นอย่างไร 
รัฐบาลมีมาตรการรองรับในการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเกี่ยวกับบ้านพักผู้สูงอายุในอนาคตมีมากน้อย
เพียงใดและครอบคลุมทุกพ้ืนที่หรือไม ่

 นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที ่
 ประเด็นค าตอบ คือ มาตรการสวัสดิการในระยะสั้น คือ มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ
ทั่วประเทศ มีอาสาสมัครไปเยี่ยมบ้านคนติดเตียง การดูแลเงินสงเคราะห์ของผู้สูงอายุ เงินซ่อมแซมบ้าน  
เงินค่าจัดการศพ เงินกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพ เงินพิเศษช่วยเหลือช่วงโควิด (COVID) กรุงเทพมหานครมี
ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชนเข้าไปสนับสนุน รัฐบาลนั้นไม่ได้ทอดทิ้งและดูแลเป็นอย่างดี ส่วนมาตรการ
ระยะยาว คือ การวิจัยเรื่องผู้สูงอายุและสวัสดิการ การร่างกฎหมาย พ.ร.บ. ผู้สูงอายุแห่งชาติ ให้ครอบคลุม  
๔ มิติ มิติเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สุขภาพ สังคมและเทคโนโลยีนวัตกรรม จัดท าสมุดพกครัวเรือนเพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง การอบรม Software การท า Care Economy 

 ๔. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้เร่งรัดติดตามการจับกุมและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด 
คดีนายวรยุทธ  อยู่วิทยา 
 นายธีรัจชัย  พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม   
ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นค าถาม คือ ในการด าเนินคดีเกี่ยวกับคนที่เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินการอะไรคืบหน้าไปบ้างหรือไม ่

 นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ เรื่องความคืบหน้าของคดี มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๕ หน่วยงานเพ่ือด าเนินการ คือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ ๒ ให้ส านักงานอัยการสูงสุดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยได้มีค าสั่งลงโทษ
ทางวินัยรองอัยการสูงสุดเกี่ยวข้องกับคดีให้ออกจากราชการ หน่วยงานที่ ๓ สอบถามไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ในขั้นต้นยังไม่รับเรื่องไว้เป็นคดีพิเศษ หน่วยงานที่ ๔ สภาทนายความได้ตั้งคณะกรรมการมรรยาททนายความ
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหน่วยงานที่ ๕ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไดต้ั้งกรรมการสอบทางวินัยและ
อาญา ด าเนินการแก้กฎระเบียบต่าง ๆ ทั้งนี้หลายหน่วยงานได้ตอบกลับจนสามารถเร่งรัดและปิดส านวนได้
ภายในสิงหาคมนี้  

 ในระหว่างเวลา ๑๐.๔๒–๑๑.๒๘ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายสุชาติ  ตันเจริญ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ท าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ คือ 
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 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐ 
(ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) 
 นายธีรัจชัย  พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นค าถาม คือ รัฐบาลมีทางให้พนักงานจ้างเหมาบริการภาครัฐได้รับสิทธิตาม พ.ร.บ. 
คุ้มครองแรงงานกับทางประกันสังคม หรือสิทธิอย่างอ่ืนไม่ต่ ากว่าลูกจ้างเอกชนได้หรือไม่ อย่างไร  การแก้ไข
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคมเพ่ือให้คนกลุ่มนี้เข้าไป ท่านมีนโยบายที่จะเริ่มด าเนินการอย่างไร  
และคาดว่าจะเสร็จสิ้นอย่างไร 

 นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ การจ้างเป็นพิเศษกลุ่มขึ้นมาอีกหมวดหนึ่งโดยไม่เกี่ยวกับหมวดจ้างเหมาบริการ  

เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวที่ถูกต้อง สวัสดิการต่าง ๆ หรือเรื่องของฐานค่าจ้าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ต้องไปหารือให้อยู่ภายในกรอบระเบียบกฎหมาย กรณีลูกจ้างในกลุ่มของจ้างเหมาบริการได้รับค่าจ้างที่ถูกกว่า
มาตรฐาน สวัสดิการและคุ้มครองต่าง ๆ เรื่องค าสั่งศาลปกครองสูงสุดได้ก าหนดเป็นบรรทัดฐานถูกต้อง นโยบาย 
กระทรวงคือด าเนินการให้เสร็จสิ้นกระบวนการภายใน ๓ เดือน รวมถึงเรื่องกฎหมายและการท า Timeline 
การตั้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายแยกไว้ให้ถูกต้องส าหรับหมวดจัดจ้างลักษณะพิเศษเพ่ือความมั่นคงถาวร 

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี  
พรรคประชาธิปัตย์ จ านวน ๒ เรื่อง คือ 

 ๑) เรื่อง ติดตามความคืบหน้ากรณีการพัฒนาพื้นที่บึงกระจับ ต าบลหนองอ้อและพื้นที่บึงกาจับ 
ต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นค าถาม คือ รัฐบาลมีความคืบหน้าในการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวหรือไม่ เพียงใด และพ้ืนที่
บึงกาจับยังไม่มีงบประมาณในการออกแบบ จึงขอให้กระทรวงช่วยหางบประมาณในการออกแบบในพ้ืนที่ดังกล่าว 

 นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ การขอโครงการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ได้รับการจัดสรรไปแล้วบางส่วนและยังไม่ได้รับการจัดสรรในพ้ืนที่อีก ๒ อบต. ปัญหาในโครงการที่ใช้งบประมาณ  
๑๐๐ กว่าล้านบาท ต้องศึกษาออกแบบก่อน การขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณในการจัดท า 
แผนแม่บท การศึกษาออกแบบ  การขอใช้ที่ดิน  การจัดรูปที่ดิน การจัดท าแผนให้มันสอดคล้องกัน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประสานกับกรมชลประทานเพ่ือไปส ารวจออกแบบจากนั้นใช้เครื่องจักรของ 
กรมชลประทานเข้าไปด าเนินการขุดลอกบึงต่อไป การด าเนินการเหล่านี้คือความคืบหน้าในเบื้องต้น 

 ๒) เรื่อง การพัฒนาเขื่อนบริเวณแม่น้ าแม่กลองสายเก่าที่ต าบลคุ้งพยอม อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี  ถามนายกรัฐมนตรี (เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือ 
ขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕  
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐) 
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 ๓. กระทู้ถาม ของ นายนริศ  ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ 
เรื่อง ขอให้ด าเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๕)  ถามนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบ
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 

 ๔. กระทู้ถาม ของ นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคก้าวไกล เรื่อง ปัญหาการผูกขาดอาชญาบัตรส ารวจแร่ในพ้ืนที่ภาคใต้ (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสื อขอเลื่อนตอบ
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 

 ๕. กระทู้ถาม ของ พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล เรื่อง ขอทราบผลการด าเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๕ ด้านกระบวนการยุติธรรม  
ในแผนปฏิรูปประเทศ  ถามนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือ 
ขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 

 
 

 เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. การพิจารณาของวุฒิสภา จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 

๑) ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน 
จ านวน ๒ ฉบับ คือ 
 (๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน  
๒๕๖๕ ได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท า 
ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วันนับแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 (๒) ทีป่ระชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม  
๒๕๖๕ ได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไป 
เป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วันนับแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๒) การพิจารณารายงาน จ านวน ๔ เรื่อง 
 (๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน  

๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณารับทราบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ และรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม  



๗ 
 

 (๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม  
๒๕๖๕ ได้พิจารณารับทราบรายงาน จ านวน ๒ เรื่อง คือ 

  (๒.๑) รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

  (๒.๒) รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานของ 
ผู้สอบบัญชี และรายงานการเงินของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 (๓) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม  
๒๕๖๕ ได้พิจารณารับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ๒. เรื่องขอความร่วมมือในการมาตอบกระทู้ถาม 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่อไป ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม
ได้ปรึกษาที่ประชุมเพ่ือขอให้น าระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม และระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

 
 

 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) จ านวน ๔ ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที่ ๑๘ วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ 
 ครั้งที่ ๑๙ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
 ครั้งที่ ๒๐ วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 
 ครั้งที่ ๒๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๔ ครั้งดังกล่าว 

 
 

 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ คือ 
 ๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง (ในระเบียบวาระท่ี ๗.๗) 
 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางสาวละออง  ติยะไพรัช เป็นกรรมาธิการ แทน นายประเสริฐ   
จันทรรวงทอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ  



๘ 
 

 ๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
และศึกษาแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น ขอขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาศึกษา ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ) 
 ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๖ นาฬิกา 
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กลุ่มงานรายงานการประชุม 

ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 


